
 

144. löggjafarþing 2014–2015.
Þingskjal 935  —  547. mál.

Fyrirspurn

til mennta- og menningarmálaráðherra um innritunargjöld öryrkja í háskólum.

Frá Steinunni Þóru Árnadóttur.

1. Hvaða afsláttur er öryrkjum veittur af innritunargjöldum í ríkisstyrktum háskólum? Er
öryrkjum veittur sami afsláttur í þeim öllum?

2. Hver er stefna ráðherra varðandi afsláttarkjör til öryrkja af innritunargjöldum í þessum
skólum?

 


